

แบบรายงานผลดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการฯ สภ.ห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ
					(๖เดือน)	(๑๒เดือน)	
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การป้องกันและเฝ้าระวังภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป</p> <p>เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</p> <p>แนวทางการพัฒนาที่</p> <p>๑.สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง หลักการ เหตุผล และความ จำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม</p> <p>๒.นำศาสตร์พระราชทานคนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ดีทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์</p> <p>๓.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๔.ทุกหน่วยต้องพร้อมปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว</p>							
<p>หน่วยงาน : สภ.ห้วยไร่</p> <p>ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ จังหวัดแพร่</p>				<p>ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร</p> <p>เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๔๔๗๖๖</p>			

๑	เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	-ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ -ฝึกอบรมนายตำรวจทำหน้าที่ถวายความปลอดภัย	(๑ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย	-	-
๒	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาและการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จำนวน (๒๐๐ คน)	ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	-ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เกิดความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ -การปฏิบัติทุกครั้งให้มีการประสานงานกับหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด -ปรับแผนการถวายความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคามในปัจจุบัน	(๑ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย	-	ตชส.
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	การปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาและการเผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จำนวน (๒๐๐ คน)	-คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนินงานตามแนวทางพระ	-สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติรวมถึงสร้างความ	(๑ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		ตชส.

			<p>ราชดำริได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เข้าใจถึง หลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ประชาชน และสังคม -นำศาสตร์พระราชทานไทยมี ความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติ / สนับสนุนและเสริมสร้างการดำเนิน งานตามแนวทางพระราชดำริได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งให้ แก่บุคลากรและชุมชน รวมถึงสนับสนุนการ ดำเนินงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและแบบ อย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้ง เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่ หลายเป็นที่ประจักษ์ -เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ พิทักษ์รักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกยุทธธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ</p> <p>แนวทางการพัฒนาที่</p> <p>๑. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ</p> <p>๒. ป้องกันการก่ออาชญากรรมโดยกำหนดแนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก (Proactive Crime Prevention)</p> <p>๓. ปลุกจิตสำนึก และการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมในระยะยาวเจ้าหน้าที่</p> <p>๔. สร้างภาพลักษณ์ สร้างทัศนคติที่ดีเพื่อเพิ่มความไว้วางใจของประชาชนให้มีต่อ</p> <p>๕. ศึกษากระบวนการข้อมูลระบบป้องกันและเพื่อแก้ไขการก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน</p> <p>5. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และเร่งรัดผลการปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>หน่วยงาน : สภ.ห้วยไร่ ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร</p> <p>ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๔๔๔๗๖๖</p>						
๔	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอำนวยความสะดวกยุทธธรรมทางอาญาและความมั่นคงของประเทศ	สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	-จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์สินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕	(๑๓.ค.๖๖- มี.ค.๖๖)	เสร็จเรียบร้อย
				-ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม		

				ของประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต			
๕	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ ไม่เกิน ๕ คดี/ นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน ๒.ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ติดต่อขอรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	-จำนวนคดีอาญาความผิดต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์สิน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ -ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ ๔๐ -ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน และการบริการ)	(๑ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		
๖	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	๑.ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการและ ระวังเหตุของสายตรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ *	สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-นำระบบฐานข้อมูลมาเชื่อมโยง และวิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มการก่อเหตุในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนจนสภาพปัญหาและสาเหตุฯ	(๑ต.ค.๖๖- มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		

		<p>๒.จับกุมการกระทำความผิดคดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (กลุ่มคดีที่ ๔) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา</p> <p>๓.กลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่เกิน ๘๕.๘๓ คดี/ ประชากรหนึ่งแสนคน</p> <p>๔.กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ไม่เกิน ๒๙.๓๙ คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน</p> <p>ความเชื่อมั่นของประชาชนในการให้บริการ บนสถานี (Front Office) และนอกสถานีตำรวจ (จรรยา จิตอาสา พัฒนา สายตรวจ) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ *</p>	และบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	<p>องการเกิดอาชญากรรม ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>เพื่อลดจำนวนคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอัตราการเกิดคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา คดีทำร้ายร่างกายสาหัส คดีปล้นทรัพย์สินและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ให้ตอบสนองรองรับกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของประเทศ</p>			
๗	การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	<p>สังคมมีความสงบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพย์สินและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</p>	-สร้างภาพลักษณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มค	๑.การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน ๕ คดี/ นักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน	(๑๓.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จเรียบร้อย		

			ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น	๒.ระดับความสำเร็จในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ติดต่อขอรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			
๘	โครงการช่วยประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทางอาญาและการบริการด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรม	การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	-บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ	๑.พนักงานสอบสวนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๒.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านการสอบสวน ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	(๑๓.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		
๙	โครงการชุมชนยั่งยืน	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ	หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการตามกรอบที่กำหนด จำนวน๕หมู่บ้าน เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน	(๑๓.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. การบริหารจัดการความมั่นคง

- 1.1 บูรณาการในการจัดทำความเชื่อมโยงของฐานข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันภัยอาชญากรรม
- 1.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่
- 1.4 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการ
- 1.5 สร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

- 2.1 ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการดำเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมือง
- 2.2 ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด
- 2.3 เสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าว
- 2.4 ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

หน่วยงาน : สภ.ห้วยไร่

ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๔๔๔๗๖๖

ที่	แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลา	งบดำเนินงาน
-----	--------	---------	--------------	-----------	----------	----------	-------------

๙	การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม คนต่าง ด้าวที่ไม่พึง ปรารถนา	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ มั่นคง ตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวไม่พึง ปรารถนาดีขึ้น	-บูรณาการในการจัดทำ ความเชื่อมโยงของฐาน ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑. สกัดกั้นคนต่างด้าวที่ไม่พึง ประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพตรวจพบคนต่างด้าว จากบัญชี ต้องห้ามเข้า มาใน ราชอาณาจักร ไม่เกินร้อยละ ๑ ๒.คนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิด กฎหมายถูกจับกุม ไม่น้อย กว่า ๑๐๐ คน ๓.ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ ป้องกัน ปราบปราม ผลักดันคนต่าง ด้าวและการรับบริการ ตรวจ อนุญาต ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ *	(๑๓.ค.๖๖- มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		
๑๐	กิจกรรมการ ดำเนินการด้านการ ข่าว ที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคงของ ประเทศ และการ รักษาความ ปลอดภัย บุคคล สำคัญ	กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับ ความมั่นคงและความ สงบ	-เสริมสร้างความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐรวมทั้ง หน่วยงานข่าวกรอง ต่างประเทศ และพัฒนา เครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสาร กับภาคเอกชนและประชาชน -การบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อย	- จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุม ฝูงชน ในการชุมนุม สาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๑ รายการ - การรักษาความปลอดภัยของ บุคคลและสถานที่ ที่ นำมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เรื่อง	(๑๓.ค.๖๖- มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		

1. แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการทุกประเภทของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สามารถมีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

2. พัฒนาการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ให้ทันสมัย โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูล มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอก แบบอัตโนมัติ เช่นการสร้างแพลตฟอร์ม ดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกัน

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ ในทุกมิติ ไม่มีความซ้ำซ้อนของการดำเนินงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้รับบริการมีช่องทางในการเสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างสะดวก และทันสถานการณ์

5. วางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ ให้ทันสมัย และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ให้สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

6. บริหารงบประมาณ การเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

7. จัดสรรที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงาน

8. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ที่รองรับแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของ แผนประเทศ ในทุกแผนที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

9. มีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ

๑๐. เสริมสร้างภาพลักษณ์สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้มากขึ้น

หน่วยงาน : สภ.ห้วยไร่

ตำแหน่ง : สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.วิฑูร ตั้งวุฒิสาร

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๔๔๔๗๖๖

ที่	แผนงาน	โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ระยะเวลา	งบดำเนินงาน
๑๑	เพิ่มประสิทธิภาพในการ พัฒนางค์กร เพื่อเป็นระบบราชการ ไทย ๔.๐	การจัดองค์กรมีความเหมาะสม การส่งกำลังบำรุงมีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-พัฒนารูปแบบการให้บริการทุกประเภทของสถานีดำรวจภูธรห้วยไร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน สามารถมีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานทั้ง ภายในและภายนอก แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ	- ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การ เป็นระบบราชการ ๔.๐ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ ๗๕) (ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือนกำหนด)	(๑๓.ค.๖๖- มี.ค.๖๖) เสร็จ เรียบร้อย		